

MINI MAGAZINE



8th
MARCH

INTERNATIONAL
WOMEN'S DAY

วันสตรีสากล (อังกฤษ: International Women's Day) เดิมเรียก วันสตรีแรงงานสากล (อังกฤษ: International Working Women's Day) มีการเฉลิมฉลองในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ในแต่ละภูมิภาค ความสนใจของการเฉลิมฉลองมีตั้งแต่การเฉลิมฉลองความนับถือความซบซึ้งและความรักต่อหญิงสำหรับความสำเร็จทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของหญิงทั่วไป เริ่มแรกเป็นงานการเมืองสังคมนิยม แล้ววันหยุดนี้ก็กลืนวัฒนธรรมของหลายประเทศซึ่งส่วนใหญ่ในทวีปยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มตะวันออก ในบางภูมิภาค วันดังกล่าวเสียดสทางการเมือง และกลายเป็นเพียงโอกาสสำหรับบุคคลในการแสดงความรักแก่หญิงในวิธีซึ่งคล้ายการผสมระหว่างวันแม่และวันวาเลนไทน์ ทว่า ในบางภูมิภาค แก่นการเมืองและสิทธิมนุษยชนที่สหประชาชาติกำหนดก็ยังมั่นคงอยู่ และความตระหนักทางการเมืองและสังคมของการต่อสู้ของหญิงทั่วโลกมีการเผยแพร่และพิจารณาด้วยความหวัง บางคนเฉลิมฉลองวันดังกล่าวโดยการสวมริบบิ้นสีม่วง

เมื่อวันที่ 19 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาทางแผนกแรงงานสัมพันธ์ได้มีการจัดกิจกรรมวันเกิดให้กับพนักงาน ณ. โรงอาหาร 2 พร้อมวงดนตรี APCB Bland
--**-- (Birthday Party on Mar' 2021) สำหรับกิจกรรมเดือนเกิดประจำเดือนมีนาคม 2564 จัดใน วันที่ 19 และ 26 มีนาคม 2564

Birthday Party on 19 Feb' 2021



Birthday Party on 26 Feb' 2021



การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานใหม่และแผนกต่างๆ
Monday monthly morning meeting Mar 2021

Monday monthly morning meeting
On 01 March 2021



คุณ Jack Lee ประธานบริษัท แจ้งข้อมูลข่าวสารให้พนักงานรับทราบ หัวข้อประชุมสำคัญประจำสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมีนาคม: ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำให้บรรลุเป้าหมายของเดือนมีนาคม สำหรับประสิทธิภาพหรืออัตราการทำงานในเดือนกุมภาพันธ์ ในส่วนของ UTS Amount อยู่ที่ 186 ล้าน Act อยู่ที่ 153 ล้านและอัตราความสำเร็จของเราอยู่ที่ 82 % ในส่วนของ NSB Amount ของเรา อยู่ที่ 186 ล้าน Act อยู่ที่ 158 ล้าน อัตราความสำเร็จอยู่ที่ 85 % แต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการทำงานก็ยังมี delay อยู่ สาเหตุเกิดจากการทำงานไม่ได้ตามมาตรฐานของลูกค้า

ฉะนั้นในเดือนนี้ขอให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ขอให้เราสู้ไปพร้อมกัน ขอขอบคุณครับ!!!

คุณ Lawrence ผู้อำนวยการผลิต แจ้งข้อมูลข่าวสารให้พนักงานรับทราบ

เป้าหมายของปี 2021 คือ 2,415 ล้าน

เดือนมกราคม เป้าหมาย 157 ล้าน ยอดขายได้ 173 ล้าน ได้ตามเป้าหมาย

เดือนกุมภาพันธ์ เป้าหมาย 168 ล้าน ยอดขายได้ 158 ล้าน ไม่ได้ตามเป้าหมาย เพราะงานไม่ได้ตามมาตรฐานของลูกค้าที่กำหนดไว้และในเดือนนี้เป้าหมาย คือ UTS คือ 550,000 SF เกลี่ยวันละ 20,500 SF เราต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

งานส่งคืนจากลูกค้าของเดือนที่แล้วมากกว่า 300,000 ชิ้น ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 7 ล้านบาท ทำให้ส่งผลกระทบต่อการผลิต ฉะนั้นเราจะต้องผลิตงานให้ได้ตามมาตรฐานของลูกค้าที่กำหนดไว้



กิจกรรมด้าน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

การดับเพลิง เป็นการกระทำของความพยายามที่จะป้องกันการแพร่กระจายและดับไฟที่ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญในอาคาร, ยานพาหนะ, ป่าไม้ ฯลฯ โดยนักผจญเพลิงระงับไฟเพื่อปกป้องชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

นักผจญเพลิงมักได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคในระดับสูง เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงทางโครงสร้างและการดับเพลิงป่า การฝึกอบรมเฉพาะด้านประกอบด้วย การดับเพลิงด้วยเครื่องปั้น, การดับเพลิงบนเรือ, การดับเพลิงทางอากาศ, การดับเพลิงทางทะเล และการดับเพลิงระยะประชิด

หนึ่งในอันตรายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดับเพลิงคือสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษที่สร้างขึ้นโดยวัสดุที่ติดไฟได้ ความเสี่ยงที่สำคัญสี่ประการ ได้แก่ ควัน, การขาดออกซิเจน, อุณหภูมิที่สูงขึ้น และบรรยากาศที่เป็นพิษ[3] อันตรายเพิ่มเติม ได้แก่ การลื่นและการวิบัติ

โครงสร้างที่สามารถทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษเพื่อต่อสู้กับความเสียหายเหล่านี้ นักผจญเพลิงจึงแบกเครื่องช่วยหายใจชนิดถังติดตัว

ขั้นตอนแรกในปฏิบัติการดับเพลิงคือการสำรวจเพื่อค้นหาต้นกำเนิดของไฟและเพื่อระบุความเสี่ยงเฉพาะ

ไฟสามารถดับได้ด้วยน้ำ, การกำจัดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือกำจัดสารที่ทำให้สารอื่นรวมตัวกับออกซิเจน หรือการยับยั้ง

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

โครงการทำบุญตักบาตรเดือนกุมภาพันธ์
วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ยอดทำบุญ 3,230 บาท



กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ สวัสดิการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 Election of Welfare Committee

